



Kính gửi hành khách nhập cảnh vào Nhật Bản

(Về việc cài đặt các ứng dụng cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới)

Khi quý vị nhập cảnh vào Nhật Bản, chúng tôi xin phép kiểm tra điện thoại thông minh tại quầy kiểm dịch trong sân bay.

Trường hợp không có điện thoại thông minh hoặc trường hợp sử dụng loại điện thoại thông minh không thể cài đặt ứng dụng, vui lòng thuê điện thoại thông minh tại sân bay bằng chi phí của bản thân khi nhập cảnh vào Nhật Bản.

* Việc nhân viên kiểm tra ứng dụng và việc hướng dẫn thuê điện thoại trong sân bay được bắt đầu từ Sân bay Haneda và Nhà ga số 2 của Sân bay Narita. (Từ ngày 18 tháng 3)
Dự định mở rộng dần sang cả các sân bay khác.

Vui lòng cài đặt và sử dụng các ứng dụng sau đây trên điện thoại thông minh của quý vị để đảm bảo quý vị chắc chắn sẽ thực hiện việc tự cách ly tại nhà riêng hoặc khách sạn, v.v. trong 14 ngày sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản.

* Khi quý vị nhập cảnh vào Nhật Bản, chúng tôi xin phép yêu cầu quý vị nộp Bản cam kết về việc sẽ tự cách ly tại nhà riêng, v.v. và sử dụng ứng dụng định vị, v.v. trong 14 ngày sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản. Nếu quý vị vi phạm cam kết này, có thể tên của quý vị, v.v. sẽ bị công bố. Người nước ngoài có thể sẽ trở thành đối tượng thi hành thủ tục hủy tư cách cư trú và thi hành thủ tục cưỡng chế trục xuất căn cứ theo Luật quản lý xuất nhập cảnh.

① Cài đặt OSSMA (Ứng dụng định vị)	Cần thiết cho việc báo cáo thông tin vị trí của quý vị.
② Cài đặt và đăng ký Skype (Ứng dụng gọi video)	Cần thiết cho việc trả lời khi người phụ trách liên hệ bằng gọi video để kiểm tra vị trí hiện tại của quý vị.
③ Thiết lập chức năng lưu thông tin vị trí trên điện thoại thông minh của quý vị (Cài đặt GoogleMaps, v.v.)	Cần thiết cho việc trình báo nhật ký vị trí với Trung tâm y tế, v.v. trong trường hợp bị dương tính sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản.
④ Cài đặt COCOA (Ứng dụng xác nhận tiếp xúc)	Có thể nhận được thông báo về khả năng đã tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới

Xem cách cài đặt và thiết lập các ứng dụng tại đây.

<https://www.mhlw.go.jp/content/000752493.pdf>

* Nếu không cài đặt và thiết lập các ứng dụng cần thiết từ trước có thể sẽ phải chờ tại sân bay lâu hơn những người khác.

